

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๑/๒๕๖๑



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ)

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๓๒๙๑๓ ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
ขอเรียนว่า ในส่วนของรายละเอียดรายงานที่ระบุว่า คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ได้ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความสนใจ และมีข้อเสนอต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในภาพรวม โดยในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการน้ำ มีข้อเสนอว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ควรปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สทนช. รับทราบข้อเสนอดังกล่าว และจะได้นำไปปรับใช้
ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการนำเรียน
คณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปัจจุบัน
ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อาศัยอำนาจ
ในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
เสนอแนะหรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ กนช. มอบหมาย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรูปแบบ
ของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น กนช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีรองเลขาธิการ สทนช. เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรน้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ รวม ๑๘ ท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามหลักวิชาการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับให้หน่วยงานจัดทำหรือปรับปรุงเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัตสอดคล้องกับสถานการณ์

๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
การดำเนินการในส่วนข้างต้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้
ปภ. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและ
ฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยการสร้างระบบป้องกัน เตือนภัย

/พันพ...

ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นภารกิจของ ปภ. ในส่วนของการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ สททช. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ สททช. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนแม่บท กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำผังน้ำ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ แผนงาน โครงการงบประมาณ ประสานความร่วมมือด้านต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐-๗ ต่อ ๑๐๖๗

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐-๗ ต่อ ๑๔๗๘